

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014,
nhiệm vụ trọng tâm năm 2015**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh luôn phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp thứ 9, 10, 11; phân công các Ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND phát sinh giữa hai kỳ họp.

- Trong việc tổ chức để các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai đến các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất thực hiện. Theo đó, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp với tổ đại biểu thuộc đơn vị kết nghĩa tổ chức thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri, ngoài ra còn tổ chức cho một số đại biểu tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, những kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổng hợp đầy đủ và thông báo tại các kỳ họp. Một số nội dung đông đảo cử tri quan tâm đã được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn đưa ra chất vấn tại kỳ họp.

- Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2014, căn cứ vào yêu cầu của tình hình thực tế và trên cơ sở những kiến nghị của cử tri, ý kiến của một số đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tại Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công thương và các huyện Bá Thước, Quảng Xương, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Yên Định... về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo nghị quyết của HĐND tỉnh; tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn, thực hiện kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, đã khảo sát tình hình hoạt động ở một số đơn vị như: Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công ty CP xây lắp điện lực Thanh Hóa, Công ty CP quản lý kinh doanh Thanh Hóa, Công ty CP bê tông và xây dựng Thanh

Hóa, Công ty TNHH MTV Lam Sơn, Ngân hàng phát triển Việt nam – Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP tư vấn đầu tư Thống nhất, Công ty CP thiết bị giáo dục Hồng Đức... Ngoài giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND tỉnh còn giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo, như: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh báo kết quả công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, môi trường; quản lý đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp sau khi được sắp xếp, chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh... Yêu cầu 27 huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2014-2015; thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quản lý...

Sau giám sát tại các đơn vị nêu trên và làm việc với một số tổ chức, doanh nghiệp để nắm bắt thông tin nhằm tháo gỡ những khó khăn giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp những kiến nghị, chuyển đến các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. Đến nay, các nội dung kiến nghị đã được các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu, khắc phục một số hạn chế tồn tại, quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp. Thường trực HĐND tỉnh đang tiếp tục theo dõi và đôn đốc việc thực hiện.

- Về lĩnh vực dân nguyện, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh theo quy định, năm 2014 thường trực đã bố trí một số đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành cùng tiếp công dân với Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh. Tính đến tháng 11/2014, đã tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân 11 lần tại Phòng tiếp dân của tỉnh, với 231 lượt người/151 vụ việc; tiếp nhận 226 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phân loại, tham mưu xử lý, chuyển đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem giải quyết; đồng thời luôn quan tâm công tác theo dõi và đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường mối quan hệ công tác và trao đổi kinh nghiệm hoạt động; tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội tổ chức và đăng cai tổ chức thành công hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ. Đặc biệt đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các Ban của HĐND, các huyện, thị xã, thành phố và Thường trực HĐND một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân đăng cai tổ chức hội nghị cộng tác viên (gồm 600 đại biểu, khách trung ương, đại diện Thường trực HĐND 60 tỉnh thành trong cả nước và các cộng tác viên) của tờ báo. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai thực

hiện dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Đến nay, đã bàn giao máy tính xách tay cho đại biểu HĐND tỉnh và đang triển khai cài đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi, nhận tài liệu văn bản điện tử để kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu kỳ họp đến đại biểu HĐND tỉnh.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh nên hạn chế được sự chông chéo, chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp tục được nâng lên.

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

Các Ban của HĐND tỉnh, ngoài việc tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên theo lĩnh vực được phân công, đã xây dựng kế hoạch và tập trung giám sát chuyên sâu một số nội dung, cụ thể như:

- Ban Kinh tế và Ngân sách tổ chức giám sát tại một số huyện, thành phố và sở, ngành trong tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2009 – 2013; tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng cơ bản đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ, ODA; tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2014; công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện những kiến nghị sau giám sát về nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế.

- Ban Văn hóa - Xã hội giám sát công tác quản lý khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện những kiến nghị sau giám sát về quy hoạch phát triển du lịch và việc đảm bảo thực hiện Năm Du lịch Quốc Gia 2015; việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chế độ cho giáo viên Mầm non và Tiểu học...

- Ban Pháp chế tổ chức giám sát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy và các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy; về công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với công an, viện kiểm sát và tòa án các cấp; việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung, giai đoạn 2010 – 2013 trên địa bàn 11 huyện miền núi; việc thực hiện kiến nghị sau giám sát về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a, Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Qua giám sát, các Ban của HĐND tỉnh đã phát hiện, đưa ra những kiến nghị cụ thể trong báo cáo kết quả giám sát và đã được UBND tỉnh, các ngành,

các đơn vị có liên quan tiếp thu, kịp thời chỉ đạo khắc phục những nội dung còn hạn chế bằng các giải pháp sát thực, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh hoạt động giám sát, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện các cuộc khảo sát thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra báo cáo của các cơ quan chức năng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh. Trong báo cáo thẩm tra đã đưa ra quan điểm, nhận xét, kiến nghị, đề xuất, cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh những thông tin cần thiết, làm cơ sở để thảo luận, xem xét, quyết nghị tại kỳ họp. Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế đã tham gia thẩm tra các văn bản của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp, giúp Thường trực HĐND nghiên cứu, xem xét, thống nhất ý kiến để UBND tỉnh quyết định, triển khai thực hiện.

(Có báo cáo hoạt động của các Ban HĐND tỉnh kèm theo)

3. Hoạt động của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp với tổ đại biểu thuộc đơn vị kết nghĩa tổ chức thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri. Để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10 và thứ 11, các tổ đại biểu đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 72 điểm; trong đó 15 điểm có đại diện tổ đại biểu khác trong tỉnh cùng tham gia tiếp xúc cử tri. Nhiều tổ đại biểu tiếp tục có những cải tiến nội dung, cách thức tiếp xúc cử tri như giảm bớt các thủ tục lễ nghi, dành thời gian để nghe cử tri phát biểu và đối thoại với cử tri, tiếp xúc theo nhóm đối tượng cử tri (ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục). Hầu hết các tổ đại biểu đều phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, cởi mở, thẳng thắn giữa đại biểu với người dân. Các tổ đại biểu đã hoàn thành tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo ngay sau ngày kết thúc tiếp xúc cử tri. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri cũng như trách nhiệm của mỗi đại biểu tiếp tục được nâng lên. Đồng thời, một số đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát trong thời gian giữa hai kỳ họp, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nhiệm vụ, giải pháp và tham gia chất vấn tại kỳ họp.

4. Hoạt động tại kỳ họp HĐND tỉnh

Trong năm, HĐND tỉnh tổ chức 03 kỳ họp, trong đó có 01 kỳ họp bất thường theo quy định của pháp luật để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Do có sự chủ động, tích cực của Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp của UBND, UBMTTQ và các ngành, đơn vị hữu quan trong công tác chuẩn bị nên các kỳ họp của HĐND tỉnh đã được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp có chất lượng, cung cấp nhiều thông tin sát đúng tình hình thực tế. Các đại biểu tham gia thảo luận đã phát biểu có trọng tâm, bảo đảm thời gian, ít trùng lặp. Công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Duy trì việc truyền hình, truyền thanh trực tiếp tất cả các phiên họp của HĐND tỉnh để nhân dân theo dõi, giám sát; tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, qua sóng truyền hình đã cung cấp số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp, đưa các hình ảnh minh họa về thực trạng vấn đề liên quan đến nội dung đang chất vấn. Những việc làm trên giúp cho tính dân chủ, công khai, minh bạch, gần gũi với nhân dân của HĐND tỉnh ngày càng được thể hiện rõ.

Tuy đạt được những kết quả như đã nêu trên, nhưng hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2014 vẫn còn một số hạn chế. Hiệu quả hoạt động theo dõi, đôn đốc chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện lời tiếp thu và kết luận sau chất vấn chưa đạt như mong muốn, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình thực tế và sự kỳ vọng của nhân dân. Việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp một số vẫn chậm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HĐND TỈNH NĂM 2015

1. Thường trực HĐND tỉnh

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2015 bảo đảm chất lượng, tiến độ của từng công việc; làm tốt vai trò điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật và nghị quyết về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn và kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại các kỳ họp.

- Tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; đổi mới cách thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri theo hướng dự kiến lịch tiếp xúc cử tri gửi xin ý kiến phản hồi của các tổ đại biểu và hoàn chỉnh, ấn định lịch trong kế hoạch; lựa chọn và tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri cùng tổ đại biểu thuộc huyện kết nghĩa, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; UBMTTQ tỉnh và các cơ quan nhà nước hữu quan ở Trung ương, ở tỉnh, ở cấp huyện để triển khai các hoạt động giám sát tại địa phương. Thực hiện đúng quy định về tiếp dân, tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Triển khai thực hiện hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh để kịp thời cung cấp tài liệu kỳ họp đến đại biểu

thông qua phần mềm gửi, nhận tài liệu.

2. Các Ban của HĐND tỉnh

- Bám sát nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 để xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện.

- Triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát của ban; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực ban được phân công phụ trách; tổ chức tái giám sát việc thực hiện những nội dung ban đã kiến nghị trong báo cáo kết quả giám sát.

- Chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, tiến hành các hoạt động khảo sát phục vụ việc thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2015.

3. Đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh

- Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp với tổ đại biểu thuộc đơn vị kết nghĩa tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri.

- Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát các vấn đề thực tiễn, nỗ lực nghiên cứu để tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ hệ trọng của tỉnh được đưa ra xem xét, quyết định tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2015; đồng thời, lựa chọn những vấn đề bức xúc tại địa phương nơi mình ứng cử để chuẩn bị câu hỏi chất vấn; tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND tỉnh khi có yêu cầu; thực hiện tiếp công dân theo quy định./.

Nơi nhận:

- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh và các sở, ban, ngành;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP.
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Thìn